

Sẵn sàng cho lễ hội chùa Keo mùa xuân

Là một trong những lễ hội được tổ chức vào những ngày đầu tiên của năm mới, lễ hội chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư) đã trở thành điểm đến thân thuộc của người dân trong tỉnh cũng như du khách thập phương. Khác với mọi năm, năm nay lễ hội mùa xuân ở ngôi chùa cổ kính gần 400 năm tuổi diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 4 - 7 tháng Giêng với đa dạng hoạt động, hứa hẹn mùa du xuân nhiều niềm vui và may mắn cho du khách.

Niềm vui đầu xuân

Từ xưa tới nay, trong tâm thức của người Việt, tết Nguyên đán không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, tục lệ lễ chùa đầu năm diễn ra với mong muốn cầu phúc, cầu an khang, may mắn và những điều tốt đẹp nhất cho gia đình trong năm mới. Ông Đỗ Ngọc Trung, Trưởng ban Quản lý di tích chùa Keo chia sẻ: Dù lễ hội mùa xuân được tổ chức vào ngày mùng 4 tháng Giêng nhưng năm nào cũng vậy, từ trước

ngày diễn ra lễ hội đã có hàng nghìn du khách du xuân vân cảnh chùa. Đối với ngày lễ hội, chùa Keo thường đón tiếp rất đông du khách, tín đồ Phật tử về dâng hương tế lễ, tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Thiên sư Không Lộ và tham gia vào các hoạt động phân hội như du thuyền hát hội, bắt vịt dưới hồ và thi kéo lửa thổi cơm thi. Để chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân năm 2024 diễn ra trong 4 ngày, Ban tổ chức lễ hội đã thành lập 5 tiểu ban về nội dung, khánh tiết và tuyên truyền, an ninh, tài chính, y tế và vệ sinh môi trường bảo đảm các hoạt động trong suốt lễ hội diễn ra trang trọng, đúng phong tục truyền thống. Trong đó, tiểu ban an ninh sẽ trực tiếp thường xuyên trong suốt các ngày diễn ra lễ hội bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa, bán hàng và xử lý các trường hợp vi phạm quy định nếu có tại lễ hội. Trong ngày mùng 4 tháng Giêng, các hoạt động đa phần diễn ra như truyền thống, vào

buổi sáng có hoạt động phân lễ như lễ khai chỉ, lễ khai mạc và hoạt động phân hội: màn trống hội, chạy giải thổi cơm thi, du thuyền hát hội; buổi chiều có bắt vịt dưới hồ. Các hoạt động phân hội được bổ sung trong mùa lễ hội năm nay là biểu diễn múa rối nước của phường rối nước Nguyễn Xá (Đông Hưng) vào tối ngày mùng 4, mùng 5; khai bút đầu xuân, liên hoan văn hóa làng, giải cờ tướng, giao lưu các câu lạc bộ chèo... Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Đình Bảy, Trưởng phường rối nước Nguyễn Xá cho biết: Vào lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2023, phường rối có một số buổi biểu diễn đều thu hút rất đông nhân dân địa phương, du khách thập phương hào hứng tham gia, lan tỏa di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật múa rối nước. Vì thế, vào lễ hội mùa xuân, phường rối đã dàn dựng và tập luyện một chương trình đặc sắc diễn ra trong hơn một giờ. Phường cũng đã bổ sung kinh phí làm mới các quạt rối và đồ dùng phục vụ tốt cho hoạt động biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật.

Duy trì nét độc đáo riêng có

Ông Nguyễn Hữu Khang, Trưởng ban khánh tiết lễ hội chùa Keo mùa xuân cho biết: Trong các trò chơi dân gian độc đáo tại lễ hội mùa xuân, không thể không kể đến chạy giải thổi cơm thi là cuộc đua tài giải trí gắn với sinh hoạt của cư dân nông nghiệp. Không chỉ là điểm hẹn của những thanh niên trai tráng, khéo léo trong làng Keo để làm ra mâm cơm dâng lên lễ Thánh mà hội thi này luôn thu hút sự quan tâm, theo dõi hào hứng, phấn khởi của du khách thập phương, tạo tình thân, thể phần khởi, hứa hẹn một năm nhiều thuận lợi và may mắn. Đã thành lệ, năm nào lễ hội chùa Keo mùa xuân được tổ chức, các giáp trong làng Keo cũng cử ra 4 đội, mỗi đội 8 người. Hội thi gồm 2 công đoạn: chạy giải và nấu cơm thi. Trong đó, 2 người có sức khỏe, nhanh nhẹn và sức bền tốt tham gia thi chạy giải, các thành viên đều phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn trong từng công đoạn từ kéo lửa đến nấu cơm. Nếu như trước đây, thành viên tham gia



Lễ hội chùa Keo là một trong những lễ hội lớn diễn ra vào dịp đầu xuân.

thi là các thanh niên trai tráng trong làng Keo thì nay không giới hạn về độ tuổi. Trong một đội bao gồm cả thanh niên, trung niên nhưng phải là những người đã có kinh nghiệm trong tục thi này để hoàn thành mâm cơm dâng lên lễ Thánh. Ban giám khảo sẽ chấm điểm mâm cơm nào đạt các tiêu chí cơm chín, xôi rền, chè sánh, vệ sinh sạch sẽ để tuyên bố thắng cuộc và dâng lên lễ Thánh. Người dân làng Keo tin rằng

tham gia hội thi là được Đức Thánh phù hộ nên tục lệ này đã được người dân nơi đây đời đời trao truyền qua bao thế hệ và năm nào cũng tranh tài. Đa phần nhiều năm, với sự xuất tục thi này để hoàn thành mâm cơm dâng lên lễ Thánh. Đây là niềm vui mừng, phấn khởi của làng Keo trong ngày đầu xuân mới. Tất bật chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân năm 2024 hứa hẹn nhiều điều may mắn và niềm vui,

người dân làng Keo nói riêng, huyện Vũ Thư nói chung mong mỗi đây sẽ luôn là điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách gần xa trong mỗi dịp đầu năm mới. Đồng thời, thông qua các kỷ lễ hội chùa Keo sẽ góp phần tích cực quảng bá, phát triển du lịch văn hóa tâm linh trên miền quê lúa Thái Bình, đồng thời góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TÚ ANH

Nâng cao chất lượng xét xử của ngành tòa án

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp, tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, bảo đảm các phán quyết đúng pháp luật, đúng lộ trình cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Tòa án nhân dân huyện Tiên Hải xét xử lưu động các đối tượng buôn bán hàng cấm.

TAND hai cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả 17 giải pháp đột phá, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng, sát hạch, đội ngũ cán bộ, đảng viên, thẩm phán của ngành có trình độ chuyên môn tốt, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. TAND hai cấp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tư pháp, đổi mới quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý công việc theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, công dân khi giải quyết công việc. Việc quản lý tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và đăng bản án, quyết định có hiệu lực lên Cổng thông tin điện tử của ngành và TAND tối cao được chú trọng. TAND hai cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình ủng hộ. Công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính... được tập trung xử lý, phần đầu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu

cầu nghị quyết của Quốc hội và ngành tòa án đề ra. Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Chánh án TAND huyện Quỳnh Phụ cho biết: TAND huyện Quỳnh Phụ luôn xác định việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử trực tuyến được coi là giải pháp hữu hiệu của hệ thống tòa án nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, là một trong những tiêu chí đột phá thực hiện các phong trào thi đua. Năm 2023, đơn vị tổ chức 13 phiên tòa rút kinh nghiệm, 5 phiên tòa lưu động, 5 phiên tòa trực tuyến. Cùng với đó, các loại án đã thụ lý, giải quyết đạt 97,9%, trong đó án hình sự tỷ lệ giải quyết đạt 99,26%, không có án để quá hạn luật định và án tạm đình chỉ; án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đạt tỷ lệ giải quyết 96%, tỷ lệ hòa giải thành trên 60%... Năm 2023, TAND hai cấp trong tỉnh đã giải quyết, xét xử 4.631/4.865 vụ, việc các loại, đạt 95,2%. Trong đó, TAND tỉnh giải quyết, xét xử được 602/656 vụ việc, đạt 91,8%; TAND các huyện, thành phố giải quyết, xét xử được 4.029/4.209 vụ việc, đạt 95,7%. Việc xét xử, giải quyết các loại án bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật, án hình sự không có trường hợp nào xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt người phạm tội, đường lối xét xử cơ bản sát, đúng. 100% thẩm phán thuộc TAND hai cấp đã sử

dụng 14.423 lượt phần mềm trợ lý ảo để tham khảo và áp dụng trong công tác giải quyết, xét xử các loại án. TAND hai cấp trong tỉnh đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tổ chức 21 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng công tác điều hành các phiên tòa của thẩm phán. Đơn vị đã thụ lý, giải quyết 11/11 đơn khiếu nại, 18/18 đơn tố cáo, việc giải quyết bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật, không có tình trạng đơn thư kéo dài, khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Ông Phạm Văn Thịnh, Chánh án TAND tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng xét xử các loại án, thời gian tới, TAND hai cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Vi công lý" và phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" với phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân", phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác do TAND tối cao giao. Trong đó, chú trọng các chỉ tiêu mang tính đột phá như tỷ lệ công bố bản án, số lượng phiên tòa trực tuyến, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác giải quyết, xét xử các loại án... Tập trung cải cách thủ tục hành chính tư pháp bảo đảm công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại tòa án, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của tòa án...

TRINH CƯỜNG

NGÀNH NGÂN HÀNG Chia sẻ khó khăn với người nghèo và các đối tượng chính sách



Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Bình tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh.

tôi rất phấn khởi; cảm ơn Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh và các đối tượng để bà con trong xã nói chung, gia đình tôi nói riêng đón tết cổ truyền được no ấm hơn. Bà Đào Thị Quỳnh Hoa, Trưởng phòng Kế toán - Thanh toán, Trưởng đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Bình cho biết: Hướng ứng lời kêu gọi của trung ương và của tỉnh, nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Bình đã chủ động kêu gọi các tổ chức tin dụng trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn, hỗ trợ tăng cường các chỉ tiêu tín dụng trên địa bàn trong công tác an sinh xã hội. Theo thống kê của

người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và các đối tượng bảo trợ xã hội, các cháu mồ côi, không nơi nương tựa, tích cực chung tay cùng cộng đồng, từ đó giúp họ đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Bên cạnh đó, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Bình còn tích cực phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong các tổ chức tin dụng trên địa bàn, tổ chức ký kết giao ước thi đua, trong đó lấy nội dung tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thực hiện tốt chính sách xã hội làm tiêu chí bình xét thi đua. Chính vì thế, đã huy động được sự tham gia tích cực của các tổ chức tin dụng trên địa bàn trong công tác an sinh xã hội. Theo thống kê của

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các tổ chức tín dụng đã trao hàng nghìn suất quà với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và các đối tượng bảo trợ xã hội, các cháu mồ côi, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh. Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh cho biết: Bên cạnh việc chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh cũng tích cực đồng hành trong công tác chăm lo tết cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động ủng hộ của cán bộ, đoàn viên công đoàn, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã trao 200 suất quà với tổng trị giá 100 triệu đồng với mong muốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã là tất cả mọi người dân đều được đón tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Các hoạt động an sinh xã hội của ngành ngân hàng không chỉ góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh mà còn nâng cao được uy tín của các tổ chức tín dụng, từ đó tạo sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

MINH HƯƠNG



Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 100 người già cô đơn, không nơi nương tựa.